

Đak Đoa, ngày 19 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động trang thông tin điện tử của UBND huyện năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Căn cứ Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND huyện, về việc thành lập Ban biên tập, Tổ thư ký trang thông tin điện tử của UBND huyện Đak Đoa. Ban Biên tập trang thông tin điện tử của UBND huyện báo cáo tình hình hoạt động của trang thông tin điện tử trong năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 như sau:

I/ Tình hình hoạt động năm 2015:

1/ Công tác chỉ đạo, điều hành:

Ban hành Công văn số 1163/UBND-CNTT ngày 30/10/2015 của UBND huyện về việc tham gia cung cấp thông tin để đăng tải lên trang thông tin điện tử UBND huyện; Công văn số 932/UBND-CNTT ngày 4/9/2015 của UBND huyện về việc đồng ý mở thêm chuyên mục trang thông tin điện tử; Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng viết tin bài để đăng lên trang thông tin điện tử UBND huyện với hơn 100 cán bộ, công chức tham gia.

2. Tình hình cập nhật thông tin:

Tính đến hết năm 2015 trang thông tin điện tử UBND huyện đã thu hút được trên 81.540 lượt truy cập (sau hơn 2 năm hoạt động).

Ban biên tập trang thông tin điện tử của UBND huyện đã đăng tải được 530 bài viết các loại (Trong đó: tháng 1 đăng 60 bài; tháng 2 đăng 41 bài; tháng 3 đăng 48 bài; tháng 4 đăng 47 bài; tháng 5 đăng 33 bài; tháng 6 đăng 51 bài, tháng 7 đăng 53 bài; tháng 8 đăng 47 bài; tháng 9 đăng 47 bài; tháng 10 đăng 33 bài; tháng 11 đăng 28 bài; tháng 12 đăng 42 bài).

Một số đơn vị thường xuyên gửi bài như: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tư pháp, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Lao động - TBXH huyện.

Các cơ quan không thường xuyên gửi bài: Thanh tra huyện 0 bài, phòng Tài nguyên và Môi trường 1 bài, phòng Tài chính – Kế hoạch 02 bài.

- Ngoài ra, Ban biên tập cũng đã cập nhật nội dung như: lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện, các thông báo chung, các TTHC, trả lời kiến nghị cử tri, phản hồi ý kiến độc giả gửi về Ban biên tập ... và được sự đồng ý của Ban biên tập báo điện tử Chính phủ và báo Gia lai điện tử, Ban biên tập đã chọn lọc những tin liên quan đến huyện những thông tin về chủ trương, chính sách chung của nhà nước để trích để đăng tải trang thông tin điện tử UBND huyện.

3/ Tình hình sử dụng kinh phí:

- Tổng kinh phí cấp về cho hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử của UBND huyện trong năm 2015 và 169.000.000 đồng.

Tổng đã chi: **158.815.437 đồng**

+ Chi nhuận bút, thù lao, làm thêm giờ: 93.594.437 đồng

+ Chi công tác tập huấn, tiếp khách, hỗ trợ thành viên ban biên tập: 26.541.000 đồng.

+ Chi trà nước, văn phòng phẩm: 18.680.000 đồng.

+ Chi bảo trì trang thông tin điện tử: 20.000.000 đồng.

+ Số dư còn lại: **10.184.563 đồng.**

4/ Đánh giá chung:

Sau hơn 2 năm hoạt động trang thông tin điện tử UBND huyện đã cơ bản phản ánh được kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh đang diễn ra trên địa bàn huyện.

Đã mở được lớp tập huấn kỹ năng viết tin bài để đăng tải lên trang thông tin điện tử UBND huyện, giúp cho tin bài của các cá nhân gửi về Ban biên tập ngày càng được nâng cao hơn về chất lượng.

Trong năm 2015 Ban biên tập trang thông tin điện tử của UBND huyện đã nhận được sự cộng tác tích cực của các thành viên trong Ban biên tập, các cơ quan, đơn vị của huyện như: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, phòng Tư pháp, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Lao động - TBXH huyện. và các cơ quan ngoài Ban biên tập cũng tích cực cộng tác như: UBND xã Hà Bầu, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó một số cơ quan, đơn vị thuộc Ban biên tập như: Thanh tra huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Tài nguyên và Môi trường chưa thực sự cộng tác tích cực phối hợp, cung cấp các thông tin bài viết để Ban biên tập đăng tải lên trang thông tin điện tử của UBND huyện.

Các tin bài còn hạn chế, chủ yếu là tình hình hoạt động của khối văn hóa – xã hội, khối kinh tế, các lĩnh vực còn lại như: tài nguyên môi trường, nông nghiệp, y tế, xây dựng nông thôn mới, thông tin quy hoạch – kế hoạch, tình hình kinh tế - xã hội, thông tin khen thưởng – xử phạt, dự án đầu tư, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lao động thương binh xã hội, quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chưa có được nhiều thông tin do đó ảnh hưởng khá lớn đến chất lượng của nguồn thông tin được đăng lên trang thông tin điện tử của UBND huyện.

II/ Phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2016:

- Duy trì việc gửi tin bài theo quy chế tối thiểu 1 tin/tuần, đồng thời đẩy mạnh các thông tin về hoạt động của khối Đảng, khối nội chính, y tế, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, các dự án đầu tư, xây dựng nông thôn mới, quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình kinh tế xã hội, thông tin quy hoạch, khen thưởng xử phạt, ... trên địa bàn huyện. Tin bài gửi về Ban biên tập phải nhanh chóng, chính xác, ngắn gọn, xúc tích, đảm bảo chất lượng, đầy đủ nội dung và có hình ảnh cụ thể kèm theo bài viết (chậm nhất là trong vòng 2 ngày sau khi diễn ra các sự kiện, hội nghị) để thông tin được truyền tải kịp thời.

